

Những yếu tố nhà tuyển dụng quan tâm

Cuốn sách những yếu tố nhà tuyển dụng quan tâm bạn cần biết để ứng tuyển thành công là kết quả nghiên cứu sau hơn 15 năm làm việc trong lĩnh vực nhân sự, trong đó có hơn 10 năm trực tiếp trong lĩnh vực tư vấn tuyển dụng cao cấp của tác giả vũ Thị Thu hiền. Cuốn sách được chia thành 5 phần chính phần đầu là những yếu tố được phần lớn các nhà tuyển dụng coi trọng Xem là điều kiện ứng viên cần phải có để được Xem xét tuyển dụng. Thứ 2 là những yếu tố được các nhà tuyển dụng quan tâm nhưng yêu cầu cho mỗi loại công việc khác nhau. Phần thứ 3 là những yếu tố bổ sung có thể ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng của các nhà tuyển dụng. Tất cả các yếu tố đều được tác giả lý giải dưới góc độ của nhà tuyển dụng, tại sao họ quan tâm và họ đánh giá như thế nào trong giai đoạn nào của quy trình tuyển dụng? Bên cạnh đó, tác giả cũng đưa vào những tình huống xảy ra trong thực tế, từ đó độc giả sẽ có được những thông tin rõ ràng và xác thực nhất tương tự như vậy trong phần thứ tư là lương và phúc lợi. Tác giả cũng đưa ra những thông tin cụ thể để độc giả hiểu các nhà tuyển dụng sẽ căn cứ vào đâu để đưa ra mức lương, đề nghị ở vai trò ứng viên, độc giả sẽ cần phải làm như thế nào để có thể thương lượng được mức lương tốt nhất. Phần cuối của cuốn sách tác giả chia sẻ những kinh nghiệm khi chuyển từ công việc này sang công việc khác. Ứng viên nên và không nên làm gì để giữ uy tín cá nhân và vượt qua thời gian thử việc ở công ty mới= chính những trải nghiệm cá nhân và sau hàng ngàn các cuộc phỏng vấn với các ứng viên ở mọi cấp bậc trong mọi ngành nghề khác nhau cũng như phối hợp và theo dõi vô vàn những cuộc phỏng vấn giữa ứng viên và các nhà tuyển dụng trong hơn 10 năm tác giả đã đưa ra những yếu tố các nhà tuyển dụng quan tâm và lấy làm căn cứ để đánh giá mức độ phù hợp giữa ứng viên và vị trí đang cần tuyển dụng. Xen kẽ vào các yếu tố các tình huống là những thông tin về thị trường lao động Việt Nam, từ đó tác giả đưa đến cho độc giả một bức tranh toàn cảnh để độc giả hiểu rõ hơn và có thể đưa ra những quyết định chính xác cho tương lai nghề nghiệp. Cuốn sách những yếu tố nhà tuyển dụng quan tâm bạn cần biết để ứng tuyển thành công không chỉ cần thiết cho những ai là ứng viên mà còn cần thiết cho cả các nhà phỏng vấn thông qua thông tin trong cuốn sách, các nhà phỏng vấn có thể có thêm được những kinh nghiệm tuyển dụng và lựa chọn ứng viên từ những đồng nghiệp khác. Sách do nhà sách alphabooks thực hiện và phát hành trên toàn quốc từ tháng tư năm 2018. Như.